

Làm tốt thủy lợi đông xuân

Trước dự báo khô khan trong công tác điều hành nước vụ đông xuân 2022 - 2023, các địa phương, các công ty thủy nông của tỉnh đang đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất.



Công nhân Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc kiểm tra máy móc chuẩn bị lấy nước ở ải.

Theo kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2022 - 2023, toàn tỉnh thực hiện đào đắp 2,96 triệu mét khối đất, trong đó chủ trọng nạo vét khơi dòng dẫn nguồn nước cho những vùng cao, xa nguồn nước, vùng tưới thường xuyên; giải phóng khoảng 15 triệu mét vuông đồng chảy trên các kênh chính, cấp I, cấp II, cấp III và kênh mương nội đồng; sửa chữa, xây mới 549 trạm bơm, 2.315 công dưới đế, cống nội đồng; kiên cố hóa 36,7km kênh mương.

Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho biết: Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong tháng 12/2022, ngay sau khi nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn đơn vị phục vụ theo hoạch xong lúa mùa, tranh thủ thời tiết thuận lợi Công ty đã chủ động phối hợp với các HTX nông nghiệp huy động nhân lực, máy móc, tập trung nạo vét kênh mương, bê hốt trạm bơm; tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm và các thiết bị

phụ trợ... Theo kế hoạch xả nước của liên hồ thủy điện, năm nay các tỉnh lấy nước 2 đợt với tổng 12 ngày thay vì 3 đợt, 18 ngày như cùng kỳ các năm. Thời gian lấy nước rút ngắn, thời gian giữa đợt 1 và đợt 2 tương đối dài (do ảnh hưởng của thủy triều và tránh kỳ nghỉ tết Nguyên đán) gây khó khăn cho việc lấy nước, tích trữ và giữ nước. Ngoài tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương hoàn thành thủy lợi đông xuân, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch lấy nước với phương châm tập trung lấy sớm, lấy tối đa nước ngay từ đợt 1 đồng thời chỉ đạo các đơn vị, để nghị các địa phương, HTX nông nghiệp chú trọng tu bổ, củng cố bờ bao, làm tốt công tác trữ nước, hạn chế tối đa thất thoát nước.

Tại Quỳnh Phụ, các HTX, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã huy động lực lượng, máy móc để hoàn thành nạo vét gần 1,14 triệu mét khối sa bồi, kênh mương, đào đắp bờ vùng, bờ thửa; thu vớt trên 1 triệu mét vuông bèo bống; sửa chữa, xây mới 126 trạm bơm; tu bổ, xây

mới 449 cống dưới đê, cống nội đồng các loại trong tháng 12. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua nhiều năm phát động chiến dịch vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi đông xuân đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong nhận thức, tổ chức thực hiện làm thủy lợi đông xuân của các địa phương, HTX và bà con nông dân. Hiện nay, trên khắp các cánh đồng, phong trào làm thủy lợi nội đồng đang diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vụ đông xuân 2022 - 2023, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khô lường. Tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, độ mặn xâm nhập sâu hơn vào trong kênh so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, thủy điện Hòa Bình chạy 7/8 tổ máy (do đến thời kỳ bảo dưỡng), vì vậy các đợt điều tiết nước phục

vụ gieo cấy lúa xuân 2023 chỉ được duy trì ở mức phù hợp với khả năng bổ sung từ các hồ chứa thủy điện nên ảnh hưởng đến hiệu quả lấy nước của một số công trình. Vì vậy, để sản xuất vụ xuân năm 2023 giành hiệu quả cao về năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương, đơn vị tranh thủ thời tiết khô ráo tập trung nhân lực, phương tiện ra quân làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 2022 - 2023. Trên quan điểm chủ động, linh hoạt điều hành hệ thống thủy nông toàn tỉnh, cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng theo tiến độ để phục vụ gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ, ngành nông nghiệp đề nghị hai công ty thủy nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng đồng chảy, khoanh khép kín vùng bảo vệ sản xuất vụ đông. Tranh thủ con triều thau chua, rửa mặn, vệ sinh hệ thống ngay từ những cơn triều đầu tháng 12/2022 để tích trữ nước sớm ngay từ đợt xả nước đầu tiên của liên hồ thủy điện. Các địa phương cần xây dựng phương án cụ thể, xác định rõ từng khu vực lấy nước trong kỳ triều cường từ ngày 19 - 26/1/2023, phân diện tích còn lại lấy nước trong đợt 2 liên hồ thủy điện xả nước; sẵn sàng phương án, bổ sung bơm dã chiến và các phương tiện khác khi mực nước xuống thấp phải bơm cấp nước.

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2022 - 2023, liên hồ thủy điện xả nước 2 đợt: đợt 1 trong 4 ngày từ 0 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 9/1/2023; đợt 2 trong 8 ngày, từ 0 giờ ngày 1/2 đến 24 giờ ngày 8/2/2023.

NGÂN HUỖN

Để không xảy ra thiếu nước phục vụ sinh hoạt của người dân dịp cuối năm và tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà máy nước trên địa bàn huyện Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm cấp nước ổn định, chất lượng.

Mặc dù đã sử dụng nước sạch từ nhiều năm nay nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây gia đình bà Vũ Thị Toàn, thôn Trung Ngọc, xã Dân Chủ phải bơm nước khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.452 đoạn qua địa bàn xã nên toàn bộ hệ thống ống nước trước đây lắp đặt ven trục đường giao thông phải tạm dừng hoạt động để di dời, do đó gia đình tôi phải dùng nước mưa để sinh hoạt. Tôi mong các công trình nhanh chóng được hoàn thành để sớm có nước phục vụ sinh hoạt của người dân, nhất là khi tết Nguyên đán đang đến gần.

Trước thực trạng trên, những ngày này, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà tập trung rà soát đường ống để lắp đặt, thay mới các thiết bị, bảo đảm đường làm đến đâu có nước sạch phục vụ người dân đến đó. Anh Nguyễn Công Bằng, công nhân Công ty cho biết: Chúng tôi huy động nhân lực làm ngày đêm để lật ống dẫn nước lên khỏi vị trí thì công tra mặt bằng cho nhà thầu, đồng thời đường làm xong đến đâu chúng tôi lại khẩn trương lắp đặt đường ống đến đó để có nước phục vụ bà con kịp thời.

Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà có công suất 19.000m³/ngày đêm, cấp nước cho khoảng 30.000 hộ dân ở 17 xã. Tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch của Công ty đến thời điểm hiện tại là 97,6%. Ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng phòng Kỹ thuật kinh doanh, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà cho biết: Thời gian qua, Công ty đã kiểm tra, khắc phục các đoạn xuống cấp của toàn bộ hệ thống đường ống và chủ động bảo dưỡng các trạm bơm; có phương án cụ thể, sẵn

HƯNG HÀ

Bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân

sàng vận hành với công suất tối đa, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư kỹ thuật ứng trực, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, Công ty triển khai kế hoạch trực tết, phân công cụ thể cho từng cán bộ, công nhân trực vận hành, sửa chữa 24/24 giờ; có phương án giải quyết kịp thời các phần ảnh của người dân bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho khách hàng trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão ổn định.

Nhà máy nước Long Hưng thuộc Công ty TNHH Xuân Lan, xã Minh Tân có công suất thiết kế 13.700m³/ngày đêm, xử lý nước mặt sông Hồng cung cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân 7 xã: Tiến Đức, Hồng An, Thái Hưng, Phúc Khánh, Kim Trung, Thái Phương và Minh Tân, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước của nhà máy đạt 99,5%. Thực hiện mục tiêu cấp nước an toàn - chất lượng - hiệu

quả, Công ty không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ, kiểm soát tốt nguồn nước. Nhờ đó, chất lượng nước sạch và dịch vụ của Công ty được khách hàng trên địa bàn đánh giá cao. Bà Trần Thị Yên, thôn Phú Lạc, xã Minh Tân cho biết: Gia đình tôi sử dụng nước sạch của nhà máy 6 năm qua, mỗi tháng 7 - 8 khối, ngày tết con cháu về đông nên nhu cầu tăng lên. Nhờ đó nhà máy cung cấp ổn định, chất lượng bảo đảm.

Theo ông Bùi Xuân Tấu, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Lan: Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân dịp tết thường tăng gấp 3 - 4 lần, vì thế Công ty đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ máy móc, thiết bị sẵn xuất và chuẩn bị máy bơm tăng áp dự phòng. Lực lượng sửa chữa, vận hành mang được bố trí trực 24/24 giờ, duy trì đồng đội ngày và xử lý kịp thời khi có thông

tin phản ánh của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường kiểm tra và theo dõi tình hình cấp nước, đặc biệt là quan tâm đến khách hàng ở các điểm cao, xa, những khu vực cấp nước khó khăn nhằm bảo đảm về lưu lượng, áp lực cung cấp nước cho tất cả khách hàng.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện có 6 doanh nghiệp cấp nước sạch phủ kín 35 xã, thị trấn với 98,6% người dân sử dụng nước sạch. Tết là dịp đoàn viên, con cháu đi học tập, công tác trở về sum vầy với ông bà, cha mẹ, vì vậy nhu cầu sử dụng nước trước, trong và sau tết thường tăng cao. Các doanh nghiệp cấp nước đã xây dựng kế hoạch để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, người dân cũng cần nêu cao ý thức về sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí.

THANH THUY



Công nhân Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà thực hiện quy trình rửa bể chứa nước.

Ra mắt phần mềm quản lý hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Chiều ngày 12/12, Tỉnh đoàn Thái Bình ra mắt phần mềm quản lý hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phần mềm bao gồm các chức năng chính: Quản lý hoạt động đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; quản lý bộ phận chỉ; tích hợp phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn; hỗ trợ sinh hoạt chi đoàn; cổng thông tin việc làm, kết nối doanh nghiệp với đoàn viên có nhu cầu việc làm; hỗ trợ công tác truyền thông của đoàn. Phần mềm quản lý hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được kỳ vọng sẽ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu góp phần số hóa nghiệp vụ công tác đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong thanh niên; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đoàn. Phần mềm cũng thể hiện rõ nét hơn vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số.

KUÂN PHƯƠNG

8/8 huyện, thành phố hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Năm 2023, toàn tỉnh được giao tuyển chọn, gọi 2.875 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đến ngày 12/12, 8/8 huyện, thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển. Trong đó, điều khám 10.680 công dân, đạt số khỏe 3.565 công dân, bằng 124% chỉ tiêu giao quân.

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương bám nắm cơ sở, bảo đảm quản lý tốt công dân đủ điều kiện sau khám tuyển. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự. Các trường hợp trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự vắng mặt tại địa phương tiếp tục được vận động, đôn đốc khẩn trương về thực hiện khám tuyển tại các đợt khám bù, khám vét. Các đơn vị, địa phương tiến hành các bước còn lại trong quy trình tuyển quân, phân đấu hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2023.

TRỊNH CƯỜNG



Những ngày này, các cánh đồng trồng rau màu ở xã Quang Trung (Kiến Xương) luôn đông vui, tấp nập. Người mua, người bán, người thu hoạch, người chăm sóc rau, các xe chở rau nối đuôi nhau đi ra nên bụi tranh sôi động. Với giá bán tại ruộng cao như hiện nay, người dân địa phương có một vụ đông thắng lợi.

Tới cánh đồng thôn Trà Đông tình hình tranh trao sản xuất cây vụ đông của địa phương, chúng tôi được ông Bùi Văn Minh chia sẻ:

Từ đầu vụ thu hoạch tới nay, ngày nào về chúng tôi cũng ở cánh đồng, thương lái đến thu mua su hào, súp lơ tại ruộng với giá 6.000 đồng/củ to, 5.000 đồng/củ nhỏ, 10.000 đồng/hoa súp lơ. Thời tiết rét, rau lên chậm cộng với đợt mưa trước khiến rau màu bị thối hỏng nhiều nên giá rau chỉ hiện tại tăng cao. So với cây lúa, trồng rau màu hiệu quả hơn nhiều nên năm nào tôi cũng trồng hơn 2 sào vụ đông, chủ yếu là su hào, súp lơ, bình quân mỗi sào được khoảng 2.000 củ

su hào, 2.000 cây súp lơ. Đặc biệt, tôi thường trồng thành nhiều lứa khác nhau để lúc nào cũng có rau bán. Vụ đông này tôi đã trồng cách đây hơn 50 ngày và thu hoạch được một tuần, thu về hơn 6 triệu đồng.

Ở thửa ruộng bên cạnh, ông Vi Công Chất mặc dù đã 70 tuổi nhưng ngày nào cũng bám ruộng, bám đồng, ông cho biết: Hai vợ chồng già, chúng tôi trồng chờ vào nguồn thu nhập từ cây vụ đông nên năm nào tôi cũng trồng 4 sào bí xanh, su hào, hành tỏi,

hiện tôi đã thu hoạch xong bí, mặc dù không được mùa nhưng cũng thu được 7 tạ, đang bán su hào, súp lơ, tổng thể thu về 15 triệu đồng. Cứ với dà này chắc chắn tới cuối vụ sẽ thu về ít nhất hơn 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hán, Trưởng thôn Trà Đông cho biết: Thôn có diện tích trồng su hào nhiều nhất xã với 32 mẫu, trong đó 14 mẫu chuyên canh trồng 3 vụ rau màu/năm, chủ yếu là bí, dưa lê, lạc, su hào. Trong thôn nhà nào cũng trồng

cây vụ đông. Thời điểm đầu mùa giá chỉ có 3.500 đồng/củ su hào tưởng chừng thất thu nhưng đến nay giá cao nên bà con phấn khởi, tính bình quân người dân thu về 15 triệu đồng/sào, nhà nào duy trì trồng 3 vụ rau màu/năm sẽ thu về khoảng 40 triệu đồng/sào. Đặc thù ở thôn hầu hết là người già làm ruộng thường bán buôn cho thương lái ngay tại ruộng và chợ ở xã nhưng có một bộ phận trẻ tuổi hơn thường mang đi các chợ quê trong tỉnh bán để được giá cao hơn. Với giá cả như năm nay chắc chắn bà con thắng lợi, lãi cao. Để có những mùa bội thu đó, thôn đã vào cuộc cùng với HTX làm tốt công tác tưới tiêu, vận động bà con nạo vét mương máng và đánh bắt chuột.

Bà Vũ Thị Mơ, 72 tuổi, thôn Thượng Phúc cho biết: Tôi chưa bao giờ bỏ trồng cây vụ đông, năm trồng ít nhất cũng 3,5 sào, có diện tích tôi quay vòng trồng 3 vụ/năm. Nhờ có con cháu làm trong doanh nghiệp và sống ở xã khác nên rau làm ra đến đâu các cháu đều mang đi tiêu thụ cho đến đó, tôi không phải lo về đầu ra sản phẩm. Ngoài ra, tôi thực hiện chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, phun thuốc trừ sâu đúng khoảng cách thu hoạch nên rau bảo đảm sạch, ngon, ngọt để bán được giá cao. Vì thế mà trước đây tôi thường đi mượn ruộng để làm, thu về khoảng 80 triệu đồng/năm. Từ năm ngoái đến nay do tuổi cao sức yếu nên tôi đi đi những đến nay tôi cũng đã bán được gần 20 triệu đồng từ rau màu các loại. Dự tính đến cuối năm sẽ

thu về thêm 20 triệu đồng nữa.

Ông Bùi Văn Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quang Trung cho biết: Xác định rau màu là cây trồng cho giá trị kinh tế cao nên hàng năm xã duy trì 205ha trồng cây vụ đông, trong đó chủ yếu là su hào, bắp cải, súp lơ, hành, khoai tây, đậu tương... Với kinh nghiệm trồng rau màu nhiều năm nay, khi lúa trở được một thời gian, người dân tiến hành gieo hạt làm bầu một số loại cây trồng ở nhà, tới khi thu hoạch lúa, làm đất xong chỉ việc ra ruộng để bống, vun và chăm sóc. Toàn xã có 7 máy làm ruộng nên khâu làm đất không vất vả như trước đây, thời vụ diễn ra nhanh hơn, thuận tiện cho bà con làm màu. Để khuyến khích người dân duy trì trồng cây vụ đông, huyện có cơ chế hỗ trợ hạt giống rau màu, chủ yếu là rau cải và 2 tấn khoai tây giống. Ngoài ra, HTX còn thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm cho cây đậu tương rau, ngô để được doanh nghiệp hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, bao tiêu giá đầu ra ổn định. Cùng với việc cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, HTX còn thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đúng thời gian quy định để bảo đảm chất lượng rau an toàn, mã đẹp. Với hướng phát triển đó, hàng năm giá trị sản xuất từ cây vụ đông thường chiếm khoảng 27% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã.

THU THUY